

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo Kế hoạch số 168/KH-YT, ngày 25 tháng 9 năm 2021 của trường Tiểu học Yên Thế)

TT	Tiêu chuẩn, tiêu chí	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2021-2022		Kết quả thực hiện			Ghi chú
		ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được xây dựng đầu năm	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh	Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH (nêu rõ chất lượng, hiệu quả công việc)	Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH (lý do chậm tiến độ), đánh giá sơ bộ về những ND đã triển khai	Những công việc chưa triển khai (nêu rõ lý do)	
MỨC 1, 2, 3							
1	Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường						
	Tiêu chí 1.1	Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2020-2025 cho phù hợp với từng năm học.		Bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2020-2025 cho phù hợp với từng giai đoạn.			
	Tiêu chí 1.3	Đảm bảo chỉ tiêu kết nạp 01 đảng viên trong năm		Rà soát quy trình quy hoạch cảm tình đảng. Kết quả năm			

				2021 kết nạp được 01 đảng viên.			
	Tiêu chí 1.5	Giảm sĩ số học sinh trên lớp.		Giảm sĩ số học sinh lớp 1 và các lớp khác.	Kế hoạch đã triển khai, phối hợp với các ban ngành tự nhiên do tình hình dân số đông nên sĩ số học sinh các lớp chưa giảm (bình quân 45/HS/lớp).		
2	Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên						
	Tiêu chí 2.4	Tạo điều kiện học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.		Rà soát danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật học hoà nhập. Dự kiến tài trợ thẻ BHYT và học bổng cho khoảng 20 em.	Phối hợp với Ban đại diện CMHS, các nhà hảo tâm và Liên đội tài trợ 23 thẻ BHYT vào đầu năm. Dịp Tết phát học bổng cho 25 em có hoàn cảnh khó khăn.		
3	Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học						
	Tiêu chí 3.5	Có kế hoạch kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên.		Phó Hiệu trưởng và Thư viện Thiết bị phát động phong trào làm ĐDDH và sử dụng ĐDDH.	100% giáo viên lên lớp có sử dụng ĐDDH.	Chưa tổ chức được Hội thi làm ĐDDH do nhân viên Thư viện bị bệnh (điều trị tại bệnh viện).	

	Tiêu chí 3.6	Đầu tư làm mới không gian đọc sách tại sân trường, đáp ứng nhu cầu đọc sách của học sinh		Xây dựng mở rộng không gian đọc sách cho học sinh.	Kết quả: Được phụ huynh tài trợ xây dựng 01 Thư viện ngoài trời cho HS có chỗ đọc sách.		
4	Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục						
	Tiêu chí 5.5	Học sinh hoàn thành chương trình lớp học ngày một hiệu quả hơn sau mỗi năm học.		Tổ chức các chuyên đề nâng cao chất lượng dạy và học. Có kế hoạch phụ đạo học sinh để các em theo kịp chương trình.	Số học sinh lên lớp cuối năm tăng so với năm học trước. Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học 100%.		
Mức 4: Trường không có kế hoạch cải tiến vì không đạt.							

Tân Bình, ngày 18 tháng 5 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Nghĩa Dũng